

บุกสวน

กุหลาบ



กุหลาบเป็นไม้ตัดดอกที่มีการปลูกเป็นการค้าแพร่หลายไปทั่วโลกมาอย่างช้านาน เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีการปลูกกุหลาบกันอย่างแพร่หลาย มีพื้นที่ปลูกกุหลาบตัดดอกกว่า 5,500 ไร่ แหล่งเพาะปลูกที่สำคัญได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี และกาญจนบุรี

ในประเทศไทยมีการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกกุหลาบตัดดอกสูงมีมาก โดยเฉพาะที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (ปัจจุบันมีพื้นที่การผลิตประมาณ 3,000 ไร่) เพราะ อ.พบพระ มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม พื้นที่ไม่สูงชัน และค่าจ้างแรงงานต่ำ

การปลูกกุหลาบในประเทศไทยมีอยู่ 2 ลักษณะ คือการผลิตกุหลาบในเชิงปริมาณ ที่เป็นการปลูกกุหลาบในพื้นที่ขนาดใหญ่ หรือปลูกในพื้นที่ราบ ซึ่งให้ผลผลิตมีปริมาณมาก แต่ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ได้ราคาต่ำ และการผลิตกุหลาบเชิงคุณภาพ ซึ่งนิยมปลูกในเขตภาคเหนือ และบนที่สูง โดยปลูกกุหลาบภายใต้โรงเรือนพลาสติก ในพื้นที่จำกัด มีการจัดการการผลิตและการปฏิบัติ หลังการเก็บเกี่ยวที่ดี ใช้แรงงานที่ชำนาญ ทำให้กุหลาบที่ได้มีคุณภาพดี ราคาสูง



ในการปลูกกุหลาบไม่ว่าจะในระดับเล็กๆ ในสวนหน้าบ้าน หรือระดับโรงเรือนที่ปลูกไว้เพื่อขาย ก็ต้องศึกษาปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกกุหลาบเหมือนกัน ดังต่อไปนี้

อากาศ : อากาศเย็นทำให้ดอกกุหลาบมีขนาดใหญ่ (ถ้าอากาศเย็นอัตราการคายน้ำของต้นไม้ก็จะน้อย ดอกไม้ก็จะอวบน้ำจึงมีขนาดใหญ่)

โรงเรือน : การปลูกกุหลาบในโรงเรือนเพื่อตัดดอกเป็นการค้า มักควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 16-26 องศาเซลเซียส

เลือกพันธุ์ : ต้องเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสถานที่ และวัตถุประสงค์ที่ต้องการปลูกว่าปลูกเพื่อความสวยงาม หรือปลูกเพื่อขาย

สถานที่ปลูก : สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกกุหลาบ ควรเป็นที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ได้รับแสงแดดไม่ต่ำกว่าวันละ 4-6 ชั่วโมง แต่อุณหภูมิไม่ควรร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียส

ดิน : กุหลาบชอบดินร่วนซุยเป็นพิเศษ คือเจาะจงการระบายน้ำต้องไม่มีปัญหา ถ้าเราขุดเป็นหลุมลงไปแล้วรดน้ำ น้ำควรซึมออกหมดภายในไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ปุ๋ย : ให้ปุ๋ยกุหลาบเดือนละ 1-2 ครั้ง (ห่างกัน 15 วัน) หลักการให้ปุ๋ยโดยทั่วไปคือให้น้อย ๆ แต่ให้บ่อย ๆ ไม่ควรให้ทีเดียวมาก ๆ เพราะปุ๋ยแต่ละชนิดมีปัจจัยเกี่ยวกับความเค็ม และต้องคำนึงถึงค่า pH ของดิน

การรดน้ำ : ถ้าการระบายน้ำดี ปลูกกับพื้นดินธรรมดาทั่วไป รดน้ำวันละครั้ง

เวลารดน้ำ : นิยมรดน้ำเวลาเช้า จะรดเปียกใบก็ได้ แต่ถ้ารดน้ำตอนเย็น ควรจะเลี่ยงอย่ารดน้ำถูกใบ เพราะใบกุหลาบหากเปียกน้ำเกินกว่า 5 ชั่วโมง จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค

อายุ : กุหลาบมีอายุเฉลี่ยได้ถึง 20-30 ปี

ตัดแต่ง : กุหลาบมักออกงามดีในช่วงฤดูหนาว เมื่อใกล้ฤดูหนาวชาวสวนจึงมักตัดแต่งต้น หลังจากนั้นประมาณ 40 วัน กุหลาบจะออกดอก แต่วิธีที่ดีคือตัดความสูงทิ้งครึ่งหนึ่งของความสูงทั้งหมด รวมทั้งตัดกิ่งแก่ๆ และกิ่งที่เป็นโรคออก

ประเทศที่ปลูกกุหลาบเป็นรายใหญ่ของโลกได้แก่ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน สหรัฐอเมริกา โคลัมเบีย เอกวาดอร์ อิสราเอล เยอรมนี เคนยา ซิมบับเว เบลเยียม ฝรั่งเศส เม็กซิโก แทนซาเนีย และมาลาวี เป็นต้น

